

ยันไม่ให้เข้าพักในบ้านพักตุลาการ ให้หาที่ใหม่และเร่งปลูกป่าทดแทน



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงการแก้ปัญหาบ้านพักตุลาการที่ จ.เชียงใหม่ ว่า จะไม่อนุญาตให้ใครเช่าอยู่อาศัยในบ้านพัก แต่จำเป็นต้องจัดหาที่อยู่ใหม่ให้กับข้าราชการตามสิทธิที่เหมาะสมให้เป็นไปตามขั้นตอน และที่สำคัญต้องไม่ให้เกิดกระทบกับสิ่งแวดล้อม แบบแปลนการก่อสร้างต้องเหมาะสมตามระเบียบราชการ

“การแก้ปัญหาเรื่องนี้จำเป็นต้องใช้ทั้งหลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์เพื่อหาทางออกร่วมกันให้ได้ ส่วนการรื้อถอนจะให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องไปหารือถึงแนวทางที่จะดำเนินการ เพราะจะต้องมีผู้รับผิดชอบ เนื่องจากใช้งบประมาณแผ่นดินและอาจจะต้องตรวจสอบย้อนหลังกลับไปด้วย” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ ยังกล่าวด้วยว่า จากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ข้อสรุปว่า จะเร่งปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ โดยให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ร่วมมือกัน พร้อมทั้งให้แนวทางว่าต้องคัดเลือกพันธุ์ไม้ให้เหมาะสมกับภูมิประเทศด้วย

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังได้มีการกล่าวก่อนการประชุม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ครั้งที่ 2/2561 ว่า ขอเน้นย้ำว่าการก่อสร้างที่จะทำให้เกิดสิ่งใหม่ ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เพื่อลดกระแสการต่อต้าน เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และขับเคลื่อนตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน

นายสุวัจน์ ตันยวรรณ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้รายงานมาตรการแก้ไขปัญหาต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา และเสนอให้ตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด มาทำหน้าที่อำนวยความสะดวก และจะมีคณะทำงานอีก 2 ชุด คือ คณะทำงานวางแผนฟื้นฟูระบบนิเวศ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ และคณะทำงานเพื่อพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง และการทำป่าให้สมบูรณ์ต่อไป

“ทุกอย่างให้ดำเนินการในพื้นที่ และเป็นไปตามที่เจรจาตกลงกันเอาไว้ โดยคณะกรรมการและคณะทำงานดังกล่าวประกอบด้วยหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายประชาชน”

ส่วนการแก้ไขปัญหาค้างนี้จะต้องพิจารณายกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเดิมหรือไม่ นายสุวัจน์ กล่าว ว่า ขณะนี้ยังตอบไม่ได้ แต่เมื่อมีคณะกรรมการชุดที่กำลังจะตั้งขึ้นแล้ว ก็ให้คณะกรรมการดำเนินการต่อไปว่าจะมีแนวทางอย่างไร อย่างไรก็ตาม มีหลายเรื่องที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ เช่น ต้องมีรังวัดพื้นที่ให้ชัดเจน ส่วนจะอย่างไรต่อไปกับพื้นที่นั้น ทุกอย่างมีกลไกทั้งหมดอยู่แล้ว เชื่อว่าทุกอย่างจะเรียบร้อย ■